



**วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2553**

### **นายกฯ เล็งตั้งทีมสอบ สต็อกข้าวรัฐ 5 ล้านตัน**

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและตรวจสอบข้าวสารในสต็อกข้าวของรัฐบาลที่มีอยู่กว่า 5 ล้านตัน เพื่อสำรวจปริมาณและคุณภาพข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลทั้งหมด ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ก่อนที่ผลผลิตข้าวนาปีประจำปี 2553/2554 จะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้

นอกจากนี้ นายกฯ ยังสั่งให้นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เร่งดำเนินการระบายสินค้าเกษตรทั้งข้าวและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลเป็นจำนวนมากโดยเร็ว

ก่อนหน้านี้ นายกฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบสต็อกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปแล้ว พบว่าขณะนี้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลกำลังเสื่อมคุณภาพลงทั้งหมด จนทำให้ กรมมีมติเร่งให้กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายผลิตมันสำปะหลังในสต็อกของรัฐบาลที่มีอยู่กว่า 9 แสนตัน ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด หรืออย่างน้อยต้องมีการเดินหน้าเร่งระบายล็อตแรกให้เสร็จภายในวันที่ 3 ส.ค. นี้

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจ*

### **ขงกรม.อุมชวหนาดลอดชชาติ ทุมประชานิยมสดตัว ออมสิน-กรุงไทยรวม**

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ ในสัปดาห์หน้า กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอให้ที่ประชุม กรม. พิจารณาเห็นชอบการทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรแบบถาวร เพื่อช่วยประกันรายได้แก่เกษตรกรระยะยาว ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ ซึ่งเป็นการสร้างความชัดเจน รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันการดำเนินโครงการต้องเสนอให้ กรม. พิจารณานุมัติก่อนดำเนินการทุกครั้ง

“รัฐบาลอยากให้มีกลไกการประกันรายได้แบบถาวรในการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อจะได้กำหนดงบประมาณประจำในการดำเนินงานได้ และยังเป็นการสร้าง ความมั่นใจให้ กับเกษตรกรได้ว่า รัฐบาลมีทิศทางที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือ ขณะเดียวกัน เกษตรกร ก็สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ เช่น รัฐบาลจะไม่รับประกันราคาข้าวอายุสั้น เกษตรกรก็จะเลิกผลิตข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ หันมาเพาะปลูกคุณภาพดีแทน เป็นต้น คาดว่า น่าจะผ่านความเห็นชอบจาก กรม. และเริ่มต้นดำเนินการได้โครงการรับประกันข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลใหม่ปี 53/54”

สำหรับรายละเอียดโครงการประกันรายได้ถาวรที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำจะครอบคลุมหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการออกหนังสือรับรองเกษตรกร ที่ในอนาคต รัฐบาลต้องการให้มีการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มากขึ้น จากปัจจุบันที่ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ระบุถึงชนิดสินค้าที่รัฐบาลจะดำเนินโครงการประกันรายได้ ปริมาณ และคุณภาพสินค้า โดยต้องกำหนดราคาประกันรายได้ให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ส่วนระบบการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรจะมีการเพิ่ม ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ในการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร จากปัจจุบันที่

จะจ่ายผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เท่านั้น ที่สำคัญจะมีระบบตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการตามโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาทุจริต

นายรรถยงกล่าวต่อว่ากระทรวงพาณิชย์ ยังเตรียมมาตรการรองรับปัญหาราคาข้าวเปลือกในประเทศทรงตัวในระดับต่ำ โดยหากเริ่มต้นโครงการประกันรายได้รอบใหม่แล้วราคาข้าวไม่ดีขึ้นจะตั้งโต๊ะรับซื้อทันที และรับซื้อไม่จำกัดปริมาณจนกว่าราคาจะดีขึ้นถึงจุดที่กำหนด สำหรับราคาที่รับซื้อจะต่ำกว่าราคาประกัน แต่อาจใกล้เคียงราคาตลาด เพราะราคาประกันคำนวณจากราคาต้นทุนการผลิต บวกกำไรให้เกษตรกรอีก 40%

ส่วนการแก้ไขในระยะยาว กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์ตลาดข้าวไทย โดยวางเป้าหมายขายข้าวให้ได้ราคาดี ไม่เน้นปริมาณ เช่น ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกได้ปีละประมาณ 2.73 ล้านตัน จะตั้งเป้าราคาขายให้ที่ตันละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรายได้จากการส่งออกที่ควรจะเป็นอยู่ที่ 2,730 ล้านดอลลาร์ฯ ข้าวขาวส่งออกปีละ 3.3 ล้านตัน มูลค่าที่ได้รับประมาณ 1,900-2,000 ล้านดอลลาร์ฯ เป็นต้น และต้องแยกตลาดข้าวของไทยกับคู่แข่งอย่างเวียดนามให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ถูกตัดราคาขาย เช่น ข้าวคุณภาพดี อย่างข้าวหอมมะลิ ต้องขายตลาดบน เช่น สหรัฐ ฮังการ ลิงคโปร์.

ที่มา เดลินิวส์

## "ไทรรงค์" เล็งขายข้าว 3 ล้านตัน ส่งออกผวาเวียดนามตีพิมพ์ราคา

นายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ค. นี้ ตนจะเป็นผู้นำคณะผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์เพื่อเดินทางไปเจรจาการขายข้าวให้แก่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อเร่งระบายสินค้าข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีอยู่ในประเทศกว่า 5 ล้านตัน ส่วนจะเจรจาขายได้เป็นจำนวนเท่าใดหรือในราคาเท่าใดคงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

ทั้งนี้ รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลให้ได้ 50% หรือประมาณ 2.5 ล้านตันภายในสิ้นปี 2553 ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ในประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนภายใน

"ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องระบายข้าวในสต็อกที่มีอยู่ในขณะนี้ออกไป เพราะยิ่งปล่อยให้นานไปข้าวที่เก็บไว้อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพได้ ส่วนจำนวนที่ระบาย ยังมากก็ยังไม่เกิน 2.5-3 ล้านตัน เพราะเราจำเป็นที่จะต้องเก็บข้าวไว้ส่วนหนึ่ง ไว้ในประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลน" นายไทรรงค์ กล่าว

สำหรับการระบายข้าว ก็จะใช้วิธีการทยอยตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ไม่ใช่ระบายครั้งเดียว เพราะจะส่งผลกระทบต่อตลาดทันที ส่วนจะระบายเท่าใดในราคาเท่าใดคงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะถือว่าเป็นความลับทางการค้า

นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง ผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลมาเลเซียได้ขอส่วนลดในการซื้อข้าวจากไทย ขณะเดียวกันยังมีปัญหาในเรื่องของพ่อค้ามาเลเซีย ที่นำข้าวหอมมะลิของไทยไปผสมกับข้าวพื้นเมืองของมาเลเซีย แล้วแจ้งกับผู้บริโภคว่า เป็นข้าวหอมมะลิ มาจากประเทศไทย ทำให้บรรดาผู้บริโภคของมาเลเซียเกิดความเข้าใจผิด และส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงข้าวหอมมะลิของไทยมาก ซึ่งต้องรีบแก้ไขโดยชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงทั้งหมดให้เป็นที่เข้าใจโดยเร็วด้วย

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้มีการปล่อยข้าวทุบราคาข้าวกันมาก โดยระบุว่า รัฐบาลจะระบายข้าวเหนียว ส่งผลให้พ่อค้าการค้ารับซื้อข้าวเหนียวในตลาดลงทันที 500 บาทต่อเกวียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

"ขั้นตอนของการระบายข้าวแม้เป็นอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ แต่ต้องเสนอให้รองนายกฯ ไทรรงค์ให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งผมจะเป็นคณะทำงานกลั่นกรองให้รองนายกฯ ไทรรงค์ ขณะนี้ไม่มีเรื่องการระบายที่เสนอมาจากกระทรวงพาณิชย์ แต่กลับไปปล่อยข้าวในทำนองว่าจะขายข้าวเหนียวกิโลกรัมละ 16 บาท ขณะที่ราคา

ตลาดสูงถึง 26 บาทต่อกก. เมื่อปล่อยข้าวเช่นนี้ออกมา พ่อค้าจับราคาขาลงทันที เกษตรกรก็เสียหาย" นายนิพนธ์ กล่าว

ทั้งนี้ ประเมินว่าราคาข้าวเหนียวจะยังเป็นราคาขาขึ้น เนื่องจากตลาดโลกต้องการในปริมาณมาก เช่น จีนจะซื้อไปเพื่อทำขนมไหว้พระจันทร์ ขณะที่ประเทศตะวันออกกลางก็ต้องการซื้อไปบริโภค โดยเฉพาะในช่วงถือศีลอด ซึ่งการรับประกันข้าวเหนียว จะช่วยประทังความหิวได้ดีกว่าข้าวขาวหรือข้าวเจ้า

ส่วนสถานการณ์การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลนั้น ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากหมดสิ้นหน้าทำนาปรังและข้าวหน้าปีกำลังเริ่มต้นเพาะปลูก การระบายข้าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อราคาในตลาด

"การระบายช่วงนี้เหมาะสม แต่ไม่ควรขายราคาต่ำเพราะยังมีดีมานด์ในตลาดอยู่มาก โดยเฉพาะข้าวเหนียว ข้าวหอมปทุมธานี แต่ในส่วนข้าวขาวอาจตกลงกับเวียดนามในการทยอยขายหรือแชรต์แลกกันก็ได้ เพื่อให้ราคาตกต่ำมาก หรืออาจใช้วิธีผลัดเปลี่ยนกันขาย ซึ่งเชื่อว่าสามารถเจรจากันได้ โดยผมจะไปหารือกับเวียดนามเพื่อทำความตกลงกันในเร็วๆ นี้" นายนิพนธ์ กล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในปีนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาระบายข้าวที่เหมาะสม โดยเฉพาะข้าวขาว ซึ่งการเปิดเผยว่าจะระบายข้าวปริมาณ 2.5 ล้านตัน ตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงสิ้นปี จะยิ่งทำให้คู่แข่งอย่างเวียดนาม ตีพิมพ์ราคาข้าวลงไปอีก เนื่องจากตลาดยังซบเซาทำให้ต้องแย่งกันทำตลาดและราคาขายของเวียดนาม จะส่งผลต่อราคาข้าวของไทยให้ลดต่ำลงตาม

ปัจจุบันเวียดนาม ขายข้าวขาว 5% เฉลี่ยตันละ 325-330 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไทยเฉลี่ยที่ตันละ 440 ดอลลาร์สหรัฐ หากแผนระบายรัฐเป็นไปตามที่ประกาศจริงจะยิ่งทำให้ราคาตลาดลดลงตาม

"ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆ โดยเฉพาะข้าวขาวที่แทบไม่ต้องพูดถึง แต่ถ้าจะระบายจริงๆ ข้าวที่มีราคาแพงอย่างข้าวเหนียวและข้าวหอมปทุมธานี ยังมีโอกาสนำออกระบายและได้ราคาดี" นายชูเกียรติ กล่าว

ทั้งนี้ การระบายข้าวในขณะนี้ นอกจากจะทำให้ราคาตลาดได้รับผลกระทบแล้ว ยังมีเรื่องของการขาดทุนจากการระบายข้าว โดยราคาที่จำหน่ายหากขายได้โดยไม่หักค่าเสื่อมอ้างอิงราคาตลาดน่าจะอยู่ที่ 1.2 หมื่นบาทต่อตัน แต่ราคาที่รัฐรับจํานำและแปรสภาพ อยู่ที่ 2.2 หมื่นบาทต่อตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## กรมการค้าต่างประเทศ ประสบผลสำเร็จจากการเยือนอินโดนีเซีย

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้นำคณะผู้แทนเดินทางไปเยือนอินโดนีเซีย เพื่อพบปะหารือกับประธานหน่วยงานจัดซื้อข้าว หรือ BULOG ของรัฐบาลอินโดนีเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าข้าวของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายข้าวในปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ที่จะหมดอายุลงในเดือนธันวาคมปีหน้า ซึ่งฝ่ายไทยจะผลักดันให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือและข้อผูกพันระหว่างสองประเทศ เป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของอินโดนีเซียหากเกิดภาวะการขาดแคลนข้าว และไทยจะเป็นแหล่งนำเข้าข้าวของอินโดนีเซียได้ในระยะยาว

ขณะเดียวกันฝ่ายไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายยังสามารถขยายความร่วมมือทางการค้าข้าวได้ โดยเฉพาะการค้าข้าวชนิดพิเศษ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และปลายข้าวหอมมะลิ สำหรับปริมาณการนำเข้าข้าวไทยของอินโดนีเซียเฉลี่ยปีละ 260,000 ตัน โดยข้าวที่นำเข้าส่วนใหญ่ คือข้าวเหนียว และข้าวขาว 5%

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

\*\*\*\*\*



## เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว ในช่วงวันที่ 1-23 ก.ค. 2553 มีจำนวน 344,156 ตัน มูลค่า 146.688 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 311,954 ตัน มูลค่า 121.795 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.ค. 2553 มีจำนวน 3,675,849 ตัน มูลค่า 1.629 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 3,962,146 ตัน มูลค่า 1.623 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Industry and Trade) ได้ปรับลดเป้าการส่งออกข้าวลง เหลือเพียง 5.9 ล้านตัน หลังจากประเมินสถานการณ์ส่งออกแล้วพบว่าความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้มีการนำเสนอ แผนการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (a food group) เพื่อกำกับดูแลภาวะราคาสินค้าเกษตร เช่น ข้าว อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีข้อโต้แย้งมากมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณมหาศาล และก็ยัง ไม่สามารถรับประกันว่าหน่วยงานดังกล่าวจะสามารถรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตร และรับประกันเรื่อง ความมั่นคงด้านอาหารได้หรือไม่

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรได้ทำการศึกษาแผนการดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้ว เพราะภาคการเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหารเป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระทรวงเกษตรได้กำหนด เป้าหมายของการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวว่า จะต้องสามารถกำกับดูแลมาตรการรับจำนำข้าวของรัฐบาล การ กำกับดูแลและรักษาเสถียรภาพของตลาด การสร้างระบบคลังเก็บสินค้าที่สามารถเก็บข้าวได้ประมาณ 4 ล้านตัน ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพด้วย

ดร. Hoang Tho Xuan อธิบดีกรมการค้าภายใน (The Domestic Market Department) กระทรวงการค้า และอุตสาหกรรม ระบุว่า การรักษาเสถียรภาพของตลาดข้าว และความมั่นคงด้านอาหารนั้นเป็นงานยากของภาค การเกษตร โดยในขณะนี้การกระจายข้าวในตลาดมีหลายขั้นตอน และมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ค้าข้าว มักจะกดราคาซื้อจากเกษตรกร ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ และมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยจะต้องมีหน่วยงานที่สามารถกำกับดูแลและควบคุมตลาดได้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

นาย Abhijit Sen นักวิชาการด้านการวางแผน (The Planning Commission) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ รัฐบาลอินเดียมีนโยบายห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมานั้น เท่ากับเป็นการทำร้ายประชากรที่บริโภคข้าว ในประเทศอื่นทั่วโลก พร้อมทั้งระบุว่ารัฐบาลควรอนุญาตให้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมานั้นได้ ซึ่งจะช่วยให้ ราคาข้าวในตลาดโลกอ่อนตัวลงอีก

ในขณะที่วงการค้าระบุว่า หากอินเดียยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมานั้น ก็จะทำให้ มีกรส่งออกข้าวหนึ่งได้มากถึง 500,000 ตัน โดยมีตลาดที่สำคัญคือ บังคลาเทศ ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ และ ไนจีเรีย และจะเป็นการกดดันให้ราคาข้าวหนึ่งของไทยอ่อนตัวลง

ในเวลานี้รัฐบาลอินเดียกำลังถูกกดดันให้ขายผลผลิตข้าวส่วนเกินออกมา โดยเมื่อสัปดาห์ก่อน ประธาน สมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย ให้ความเห็นที่รัฐควรเก็บเฉพาะส่วนที่ต้องการและอีกเล็กน้อยสำหรับกรณี ฉุกเฉิน ส่วนผลผลิตส่วนเกินนั้นควรขายออกไป

กระทรวงเกษตร รายงานว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif crop or summer rice sowing) ณ วันที่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา มีจำนวน 106 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

นาย Abdur Razzaque รัฐมนตรีกระทรวงอาหาร (Food minister) ระบุว่าบังคลาเทศได้ตกลงนำเข้าข้าวขาวจากเวียดนามประมาณ 50,000-100,000 ตัน ในราคาประมาณ 370-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยจะมีการส่งมอบภายใน 45 วัน

นอกจากนี้ อินเดียได้ตกลงขายข้าวในบังคลาเทศเป็น 300,000 ตัน จากเดิม 100,000 ตัน ด้วย โดยคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวทั้งหมดประมาณ 500,000 ตันในปีนีเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดี Benigno Aquino III กล่าวในแถลงการณ์ว่า หนี้สินจำนวนกว่า 171.6 พันล้านเปโซขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority) ควรจะเป็นหน้าที่เกิดจากการนำไปพัฒนาโครงสร้างที่จำเป็นของสังคมมากกว่าที่จะนำมาใช้สำหรับการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ซึ่งในขณะนี้พบว่าข้าวบางส่วนที่อยู่ในคลังอยู่ในสภาพเสียหาย ทั้งนี้เมื่อปี 2007 ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าข้าวที่มากเกินความต้องการเพื่อที่จะรักษาดุลบัญชีอุปสงค์-อุปทานข้าวให้อยู่ในระดับที่ดี แต่กลับไม่เป็นผลดีต่อหน่วยงานนี้ และยังคงปรากฏว่ายังมีประชากรที่อดอยากอยู่เกือบ 4 ล้านราย ซึ่งทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของนโยบายของอดีตประธานาธิบดี Arroyo

ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Benigno Aquino ระบุว่า เมื่อปี 2004 รัฐบาลได้ซื้อข้าวจากต่างประเทศจำนวน 900,000 ตัน ในขณะที่มีความต้องการเพียง 117,000 ตัน และในปี 2007 ก็มีการซื้อข้าวจากต่างประเทศจำนวน 900,000 ตัน ในขณะที่มีความต้องการเพียง 589,000 ตัน เท่านั้น และเขาได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของความปลอดภัยในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลานั้น

นาย Proceso Alcala รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ให้สัมภาษณ์ว่าในปี 2011 รัฐบาลอาจจะปรับลดเป้าหมายในการนำเข้าข้าวลงเหลือ 50% จากปีนี้ที่มีการนำเข้าจำนวน 2.45 ล้านตัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะมีการพิจารณาความต้องการนำเข้าอีกครั้งและได้แสดงความมั่นใจว่าจะไม่มีการนำเข้ามากเท่ากับปีนี้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ รัฐบาลจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลผลิตในประเทศ โดยการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวในประเทศให้มากขึ้น การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง การขยายพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงการให้รางวัลและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ผลผลิตธัญพืชในช่วงฤดูร้อนของจีนลดลง 0.3% จากระดับปีที่แล้ว โดยมีจำนวน 123.1 ล้านตัน เนื่องจากภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงต้นปี โดยผลผลิตธัญพืชในช่วงฤดูร้อนของจีนปรับตัวขึ้นมาติดต่อกัน 6 ปีก่อน ที่ 123.35 ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้านั้น 2.6 ล้านตัน

ทางด้าน นายปาว เกชิน ประธานบริษัท ไชนา เกรน รีเสิร์ฟ คอร์ป กล่าวว่า จีนซึ่งเป็นประเทศที่บริโภคธัญพืชรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยบริโภคธัญพืชต่อปีประมาณ 500 ล้านตัน ขณะที่รัฐบาลพยายามปรับสัดส่วนธัญพืชให้อยู่ที่ระดับประมาณ 40% ของความต้องการบริโภค เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับอุปทานอาหารและเพื่อเป็นการควบคุมราคา ทั้งนี้ สำนักงานบริหารธัญพืชจีนคาดการณ์ว่า สต็อกธัญพืชของจีนจะอยู่ที่ 225.4 ล้านตันในช่วงสิ้นเดือนมี.ค.ปีหน้า

ด้านนักวิเคราะห์คาดว่า ผลผลิตข้าวช่วงต้นปีของปีนี้น่าจะมีปริมาณลดลง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในขณะที่ราคาข้าวจะไม่สูงขึ้นมากนัก เนื่องจากจีนมีปริมาณข้าวสำรองสูงถึง 27.75 ล้านเมตริกตันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

[สำนักข่าวซินหัว](#)

## อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก (Iraq's state-run Grain Board) ระบุว่า ในปีนี้ได้ตกลงซื้อข้าวสาลีจำนวน 2 ล้านตัน และข้าว 730,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคข้าวสาลีปีละ 4.25 ล้านตัน และ ข้าว 1.2 ล้านตัน

[ที่มา Riceonline.com](#)

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปออกมาตรการนำเข้าสินค้าใหม่ เพื่อจัดทำการควบคุมการนำเข้าอาหารที่ไม่ได้มาจากสัตว์ และสนับสนุนความปลอดภัยอาหารในภูมิภาค โดยมาตรการนี้บรรจุอยู่ในกฎระเบียบ (EC) No. 669/2009 จากการทบทวนมาตรการนำเข้าสินค้าในช่วง 4 เดือนแรกนี้

ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้ถอดรายชื่อกล้วยจากสาธารณรัฐโดมินิกัน และข้าว Basmati จากอินเดียจาก Annex 1 ของกฎระเบียบ แต่สินค้าบางรายการก็ยังคงไว้

อนึ่ง สินค้าในกลุ่ม Annex 1 ใหม่จะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเอกสารและลักษณะทางกายภาพ โดยมีความถี่ระหว่าง 10-50% ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและประเทศแหล่งกำเนิด ตามกฎระเบียบที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 สหภาพยุโรปจะทำการตรวจเช็คทั้งเอกสารและลักษณะทางกายภาพของสินค้า โดยการตรวจเอกสารจะดำเนินการตรวจสอบการส่งสินค้านั้นๆ ตามระบบที่กำหนดไว้ ส่วนการตรวจลักษณะทางกายภาพจะตรวจในความถี่น้อยกว่า ซึ่งการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสินค้านั้นเพื่อจัดการกับการปนเปื้อนของสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ เช่น สารอัลฟาโทกซินในถั่ว และสารกำจัดแมลงในผักและผลไม้

ทั้งนี้ กฎระเบียบนี้เข้าสู่สภายุโรปแล้ว และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

[ที่มา : Food Quality News](#)